

# CHUYỂN TRƯỜNG: BƯỚC ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG THUẬN LỢI

Hướng dẫn giúp các gia đình hoàn thành Báo cáo Học tập và Phát triển cho việc Chuyển trường.

## Tại sao bước đầu đến trường thuận lợi lại quan trọng?

Bước đầu đến trường thuận lợi có thể giúp con bạn học tốt hơn và cảm thấy vui hơn khi chuyển từ mẫu giáo sang trường học và bước vào quá trình học tập trong tương lai. Quá trình chuyển trường thuận lợi cũng giúp con bạn tiếp tục học tập và phát triển, bằng cách củng cố những trải nghiệm trước đây và hiện tại của con để giúp con cảm thấy an toàn, tự tin và gắn kết. Bước đầu đến trường thuận lợi cũng có thể giúp các em trở nên mạnh mẽ hơn.

## Báo cáo Học tập và Phát triển cho việc Chuyển trường là gì?

Các dịch vụ mầm non, nhà trường, dịch vụ Chăm sóc Ngoài Giờ học (OSHC) và gia đình cùng phối hợp để hỗ trợ việc học tập và sức khỏe của trẻ. Họ chia sẻ thông tin bằng cách sử dụng Báo cáo Học tập và Phát triển cho việc Chuyển trường (TLDS). Báo cáo này do dịch vụ mầm non viết cho mọi trẻ khi các em bắt đầu đi học.

TLDS chia sẻ thông tin về việc học tập, phát triển và sức khỏe của con bạn giữa các dịch vụ mầm non và trường học. TLDS trình bày tóm tắt sở thích, kỹ năng và khả năng của con bạn, đồng thời xác định các phương pháp tiếp cận và phương cách giảng dạy riêng để hỗ trợ con bạn.

TLDS có thể giúp bạn hiểu và hỗ trợ việc học tập của con bạn khi con bắt đầu đi học. Thông tin trong TLDS giúp giáo viên Lớp vỡ lòng tìm hiểu về con bạn và lên kế hoạch cho các chương trình giảng dạy phù hợp. Nếu con bạn tham gia OSHC, TLDS cũng giúp lập kế hoạch cho thời gian con ở đó.

TLDS có một số chi tiết cá nhân bao gồm tên, ngày sinh và hình của con bạn cũng như tên và thông tin liên lạc của bạn. TLDS cũng có thể gồm tên và chi tiết liên lạc của các giáo viên mầm non khác đã hỗ trợ con bạn.

Đóng góp vào TLDS của con bạn là một trong những hoạt động chuyển trường mà bạn và con có thể cùng nhau tham gia trước khi năm học bắt đầu.

## Làm cách nào để tiếp cận TLDS của con tôi?

Dịch vụ mầm non của con bạn sẽ cung cấp cho bạn đường dẫn đến công cụ TLDS Trực tuyến. TLDS trực tuyến là cách tốt nhất để hoàn tất TLDS.

Nếu không thể sử dụng công cụ trực tuyến, bạn có thể yêu cầu một bản in trên giấy.

## Tôi phải điền vào phần nào của TLDS?

*Phần 1* và *1.1* sẽ được giáo viên mầm non của con bạn điền vào.

*Phần 1.2* có thể được giáo viên mầm non của con bạn điền vào nếu bé chậm phát triển hoặc bị khuyết tật. Các nhân viên khác đang giúp đỡ con bạn cũng có thể bổ sung vào phần này.

*Phần 2: Phần về Học sinh* được con bạn hoàn tất cùng với một người lớn mà bé biết rõ. Người này có thể là bạn hoặc giáo viên mầm non của con.

*Phần 3: Phần về Gia đình* là để bạn điền vào. Ý kiến của bạn là quan trọng. Phần này có các câu hỏi giúp bạn cho biết sở thích của con cũng như những suy nghĩ, kỳ vọng của bạn dành cho con ở trường. Trả lời những câu hỏi này có thể giúp giáo viên và nhân viên OSHC (nếu có) đáp ứng và hiểu con bạn, điều này sẽ hỗ trợ việc học tập và phát triển của các em.

## Điều gì xảy ra sau khi TLDS được hoàn tất?

Sau khi hoàn tất TLDS, giáo viên mầm non của con bạn sẽ đưa cho bạn một bản hoàn chỉnh.

Giáo viên mầm non của bạn cũng sẽ chia sẻ bản TLDS hoàn chỉnh với trường học và dịch vụ OSHC của con bạn (nếu có).

Nếu bạn không chắc chắn con mình sẽ theo học trường nào, giáo viên mầm non sẽ cung cấp cho bạn bản TLDS thứ hai. Bạn có thể đưa bản này cho nhà trường khi bạn đăng ký nhập học cho con.

Nếu bạn không hoàn tất *Phần 3: Phần về Gia đình*, giáo viên mầm non của con bạn sẽ vẫn chia sẻ những phần khác đã hoàn tất với nhà trường và dịch vụ OSHC (nếu có) và gửi cho bạn một bản sao của những nội dung được chia sẻ.

Nghiên cứu và phản hồi từ các trường học cho thấy rằng việc chia sẻ thông tin này sẽ hỗ trợ quá trình chuyển trường thuận lợi. Nếu bạn không muốn chia sẻ TLDS với trường học của con bạn, vui lòng thảo luận vấn đề này với giáo viên mầm non của con mình.

Thông tin phù hợp và an toàn giúp các chuyên viên giáo dục và chăm sóc trẻ ở Victoria có được kiến thức và thông tin cần thiết để đảm bảo an sinh và an toàn cho trẻ em.

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập <https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework>.

## Muốn biết thêm thông tin

Để tìm hiểu thêm, bạn có thể truy cập trang [www.vic.gov.au/transition-school-resources-families](http://www.vic.gov.au/transition-school-resources-families)

Thông tin này cũng có bằng một số ngôn ngữ cộng đồng tại cùng đường dẫn: [www.vic.gov.au/transition-school-resources-families](http://www.vic.gov.au/transition-school-resources-families)